
sþ. 183. Fyrirspurn [173. mál]
til utanríkisráðherra um búsetu bandarískra hermanna og flugvaIIarstarfsmanna og dvöl
þeirra utan flugvaIIarsvæðis.

Frá Geir Gunnarssyni.

1. Hve margar íbúðir höfðu bandarískir hermenn og flugvaIIarstarfsmenn á leigu utan
flugvaIIarsvæðis hinn 1. des. 1980,1981,1982,1983,1984,1985 og í okt. 1986, tilgreint
eftir sveitarfélögum?

2. Hvaða reglur gilda um dvöl bandarískra hermanna og flugvaIIarstarfsmanna utan flug-
vaUarsvæðis?

Skriflegt svar óskast.


